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Borgarstjórn samþykkir að haldið verði áfram lagningu sparkvalla með gervigrasi við 
borgarrekna grunnskóla í borginni. Miðað skal við að vellirnir verði upphitaðir, 
upplýstir og umhverfis þá verði boltagerði. Stefnt skal að því að slíkir vellir verði 
komnir á allar skólalóðir borgarrekinna grunnskóla eigi síðar en árið 2020. Einnig 
verði hugað að lagningu slíkra valla við sjálfstætt rekna grunnskóla. Lagt er til að á 
árinu 2018 verði 90 milljónum króna varið í þessu skyni sem færist á kostnaðarstað 
1104. 
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